

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS CỤ KHỐI HÂN HOAN CHÀO ĐÓN LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

Hòa trong không khí náo nức vui tươi của mùa thu tựu trường, sáng 5/9/2019, Trường THCS Cụ Khối (quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Buổi lễ Khai giảng diễn ra có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - đại diện Phòng GD&ĐT quận Long Biên, các đồng chí đại biểu UBND phường Cụ Khối và đại diện các bậc cha mẹ của hơn 500 học sinh đang theo học tại nhà trường.

Trong tiết trời thu dịu mát, từ sáng sớm, các em học sinh đã phấn khởi, nô nức đến trường dự lễ khai giảng, đón chào một năm học mới với nhiều niềm vui và thành công mới.

Mở đầu buổi lễ Khai giảng năm học 2019-2020, thầy cô giáo và các anh chị học sinh lớp 7,8,9 vui mừng chào đón 167 em học sinh lớp 6 vào học tại trường được chia thành 04 lớp. Cùng với sự tin yêu của các bậc phụ huynh đã đặt niềm tin gửi gắm những viên ngọc quý báu của gia đình mình vào nhà trường, mong rằng niềm tin ấy sẽ như một động lực tiếp thêm sức mạnh cho các thầy cô giáo trong nhà trường làm tốt hơn nữa công tác giáo dục và chăm sóc học sinh.

Tiếp đó, lễ chào cờ bắt đầu với tiếng trống chào cờ quen thuộc vang lên. Chào cờ xong các em học sinh cùng đồng thanh hát bài “ Quốc ca” và “ Đội ca”. Sau đó, các thầy cô giáo và em học sinh được nghe cô giáo Đỗ Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng nhà trường lên đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2019 -2020.

Tiếp đó, thầy giáo Dương Văn Tuynh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Kết thúc bài phát biểu là hồi trống khai trường giòn giã bắt đầu năm học mới. Tiếng trống vang lên – cả một thế giới diệu kì đang chờ đón thầy và trò trường THCS Cụ Khối với biết bao điều mới mẻ về tri thức văn hóa, tri thức cuộc sống, tình cảm đẹp của thầy cô, bạn bè.

Trường THCS Cụ Khối được thành lập từ năm 1966, tới nay đã được hơn 60 năm, đã đào tạo ra bao thế hệ học sinh trưởng thành. Đây là một ngôi trường có truyền thống hiếu học từ xưa đến nay. Tuy nhiên các em học sinh nơi đây còn nhiều thiếu thốn, các bậc phụ huynh còn nhiều khó khăn nhưng luôn mong muốn cho con cái được học hành. Chính quyền địa phương rất quan tâm và tạo mọi điều kiện đối với nhà trường, BGH nhà trường đặc biệt quan tâm tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường đã giành tặng 11 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày lễ Khai giảng.

Không khí buổi lễ như thêm phần sôi động bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Mở đầu là biểu diễn song ca của các em học sinh lớp 7,8. Với lời hài hát chứa chan tình yêu đời, yêu người và giai điệu mượt mà qua tiếng hát của các em, bản nhạc này chắc hẳn đã mang lại những giây phút vui tươi, lạc quan cho các bạn học sinh trong năm học mới. Kết thúc chương trình là trò chơi tìm hiểu về những kiến thức xã hội của các em học sinh trường THCS Cự Khối.

Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ trong lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của Trường Trường THCS Cự Khối (Long Biên- Hà Nội):



Thầy và trò khối 6 đầu cấp vui mừng phân khối trước thềm năm học mới



Cô Đỗ Thị Thu Hương- Phó HT nhà trường trao biển lớp cho HS khối 6



Toàn cảnh buổi lễ chào cờ tại lễ khai giảng



Đội nghi lễ tại lễ khai giảng



Cô Đỗ Thị Thu Hương- phó HT đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục trong ngày khai giảng



*Thầy giáo Dương Văn Tuynh- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường
đọc diễn văn khai giảng*



Thầy giáo Dương Văn Tuấn- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học.



Đại biểu UBND Phường Cụ Khối tặng hoa chúc mừng nhà trường



Đại biểu Công an Phường chúc mừng nhà trường



Ban Đại diện Cha mẹ HS tặng hoa nhà trường nhân dịp lễ khai giảng

Tác giả: Nguyễn Minh Phương